

Số:

Ngọc Hồi, ngày tháng năm

V/v thay đổi một số thủ tục
liên quan đến công tác khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế

Kính gửi:

- Trung tâm Y tế các huyện: Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei; Sa Thầy, Tu Mơ Rông;
- Các khoa, phòng trực thuộc bệnh viện.

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định 146/2018/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về việc quy định chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký KCB bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT;

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về xếp hạng II (hai) đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi;

Căn cứ Công văn liên ngành số 05/LN-SYT-BHXXH ngày 05/10/2019 về việc quy định một số nội dung về công tác KCB BHYT năm 2020; Công văn liên ngành số 08/LN-SYT-BHXXH ngày 04/12/2019 của Liên ngành Sở Y tế - BHXXH tỉnh Kon Tum về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Công văn liên ngành số 05/LN-SYT-BHXXH ngày 05/10/2019;

Hiện nay Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi là **Bệnh viện hạng II** (hai), tuyến CMKT là tuyến 2 (**tuyến tỉnh**). Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi thông báo thay đổi một số thủ tục liên quan đến công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khi đến KCB tại bệnh viện, kể từ ngày **10/12/2019**, cụ thể như sau:

- Các đối tượng tham gia BHYT có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi được trực tiếp đến KCB tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

- Những đối tượng tham gia BHYT tại các xã trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, khi đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi phải có giấy chuyển tuyến của Trạm Y tế xã không phải qua TTYT huyện.

- Các Trạm Y tế (TYT) xã Đăk Long, Đăk Môn thuộc TTYT huyện Đăk Gleiz; TYT xã Tân Cảnh thuộc TTYT huyện Đăk Tô; TYT xã Rờ Kơi thuộc TTYT huyện Sa Thầy khi đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi phải có giấy chuyển tuyến của Trạm Y tế xã không phải qua TTYT huyện.

- Ngoài các đối tượng ở trên, các xã còn lại thuộc TTYT huyện Đăk Gleiz; TTYT huyện Đăk Tô; TTYT huyện Sa Thầy và các huyện khác trên địa bàn tỉnh khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi phải có giấy chuyển tuyến của Trung tâm Y tế các huyện;

Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến, vượt tuyến (**không có giấy giới thiệu chuyển chuyển**) được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014), cụ thể: Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh vượt, trái tuyến là **60% chi phí điều trị nội trú** trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng. Đối với **khám chữa bệnh ngoại trú** trái tuyến (vượt tuyến) sẽ không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, cá nhân phải tự túc toàn bộ chi phí KCB.

Để tuyên truyền cho người dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi và các huyện phía Bắc của tỉnh nắm được các chủ trương, chính sách, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đến KCB tại bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi kính đề nghị Trung tâm Y tế các huyện: Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Gleiz; Sa Thầy, Tu Mơ Rông gửi thông báo đến UBND các xã, Trạm Y tế các xã để thông báo và tuyên truyền cho người dân nắm được các quy định về KCB khi đến KCB tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Tổ chăm sóc khách hàng chủ trì phối hợp với Tổ T3G và các khoa lâm sàng, cận lâm sàng tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh biết về những quy định và phối hợp thực hiện (**niên yết thông báo công khai tại khu vực làm thủ tục khám bệnh**).

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi kính mong nhận được sự phối hợp của Trung tâm Y tế các huyện: Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Gleiz; Sa Thầy, Tu Mơ Rông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các khoa, phòng (T/h);
- Lưu: VT, KHTH-TTB.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thâm